



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกวาลย์ ทัศนารมย์ มีความประสงค์ จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗๓ รายการ ตามรายละเอียด ที่แนบท้าย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสุ้ราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขายทอดตลาดและตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสุ้ราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสุ้ราคา มิฉะนั้นจะถือว่าการเข้าสุ้ราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสุ้ราคาเป็นนิติบุคคลต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้ และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสุ้ราคาการขยายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้เสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขยายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. กรณีการขยายทอดตลาดพัสดุ ที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ลงชื่อเข้าสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสุ้ราคาเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานครโดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขยายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดุกรวมกัน ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสุ้ราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา

๔. เมื่อผู้สุ้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสาม และเคาะไม้แล้วให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สุ้ราคาอย่าอ้อมพันความผูกพันในราคาที่ตนสู้เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะการที่ผู้อื่นสู้ขึ้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สุ้ราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้และสละสิทธิในการถอนคำสุ้ราคา

๗. ผู้สุ้ราคาได้ หรือผู้ซื้อจะต้อง หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สุ้ราคาทราบทันที ที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้สุ้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคา ดังนี้

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสด เมื่อการสุ้ราคาสิ้นสุดลง

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมด หรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คในวันขยายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุกี่ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เมื่อการสุ้ราคาสิ้นสุดลง และต้องชำระราคาส่งที่เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาและหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกวงเงินค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้สุ้ราคาได้แล้ว ปฏิเสธไม่ซื้อหรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดกรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สุ้ราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น ต้องยอมรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุดอกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน (หากกำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วน)

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายพัสดุดอกไปภายในกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาขายพัสดุกรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐ บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงจะมี

๑๒. ผู้ที่สุ้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่ หลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สุ้ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสุ้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอคู่มือพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกวาลย์ ทัศนารมย์ เลขที่ ๑๙/๕ ซอยสายไหม ๔๓ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสู่ราคาในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาเริ่มต้นดำเนินการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกวาลย์ ทัศนารมย์

๑๕. ข้อกำหนดอื่น ๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายปกรณ์ ทองวิไล)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกวาลย์ ทัศนารมย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

**สำเนาถูกต้อง**



นางปณิตดา คล้ายคลัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกวาลย์ ทัศนารมย์

รายการจำหน่ายพัสดุชำรุดที่จะต้องดำเนินการขายโดยขายวิธีทอดตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกัดวิทยาลัย ทักษานามัย สำนักอนามัย

รายการที่ ๑	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๒	กระดานบอร์ดจัดนิทรรศการ	จำนวน ๑	อัน
รายการที่ ๓	กระดานบอร์ดจัดนิทรรศการ	จำนวน ๑	อัน
รายการที่ ๔	เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕	ตู้เย็น	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๖	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๗	โต๊ะปฏิบัติการ	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๘	พัดลมแบบติดผนัง	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๙	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๐	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๑	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๒	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๓	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๔	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๕	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๖	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๗	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๘	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๑๙	เก้าอี้เหล็กบุวมใช้ในห้องประชุม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๒๐	โต๊ะประชุม	จำนวน ๑	ชุด
รายการที่ ๒๑	โต๊ะประชุม	จำนวน ๑	ชุด
รายการที่ ๒๒	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตราไวโอเลต	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๒๓	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตราไวโอเลต	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๒๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๒๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๒๖	หม้อต้มเครื่องมือแพทย์	จำนวน ๑	หม้อ
รายการที่ ๒๗	เครื่องตรวจหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ์	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๒๘	ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์	จำนวน ๑	ตู้
รายการที่ ๒๙	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๓๐	เครื่องปรับอากาศ	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๓๑	เครื่องทำน้ำเย็นขวดพลาสติกฝาครอบ	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๓๒	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๓	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๔	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๕	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๖	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๗	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๘	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๓๙	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๐	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๑	เก้าอี้โครงเหล็กบุวม	จำนวน ๑	ตัว

รายการจำหน่ายพัสดุชำรุดที่จะต้องดำเนินการขายโดยขายวิธีทอดตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังกวาลย์ ทัศนารมย์ สำนักอนามัย

รายการที่ ๔๒	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๓	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๔	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๕	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๖	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๗	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๘	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๔๙	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๐	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๑	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๒	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๓	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๔	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๕	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๖	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๗	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๘	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๕๙	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๖๐	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๖๑	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๖๒	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๖๓	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๖๔	ลำโพง	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๖๕	ลำโพง	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๖๖	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๖๘	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๖๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๗๐	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	จำนวน ๑	เครื่อง
รายการที่ ๗๑	พัดลมแบบติดเพดาน	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๗๒	พัดลมแบบติดเพดาน	จำนวน ๑	ตัว
รายการที่ ๗๓	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	จำนวน ๑	เครื่อง